

Số: 02 - NQ/HNDT

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH (KHÓA IX)
Về tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị,
sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương giai đoạn 2019 - 2023

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản trên cơ sở các hình thức hợp tác, liên kết giữa các hộ nông dân với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã (sau đây viết tắt là HTX), tổ hợp tác (sau đây viết tắt là THT). Cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực tham gia duy trì và phát triển các HTX nông nghiệp; phối hợp thành lập các THT. Một số HTX, THT hoạt động đa dạng theo xu hướng sản xuất, kinh doanh tổng hợp, gắn với dịch vụ phục vụ lợi ích cho tập thể và các thành viên.

Nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân - HTX, THT - doanh nghiệp theo chuỗi giá trị đã đem lại hiệu quả kinh tế trong cung ứng giống, vật tư, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; góp phần đưa ngành nông, lâm nghiệp của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước phát huy lợi thế của địa phương, tạo ra các vùng chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường và khuyến khích được các thành viên HTX, THT, nông dân tham gia liên kết, phát triển các sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực có lợi thế như cây: cam, chè, mía, lạc, rừng sản xuất; con: trâu, cá đặc sản theo hướng gắn với nhu cầu thị trường.

Một số sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh được ưu tiên phát triển, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Khai thác được tiềm năng, lợi thế để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Hiện đã có 42 sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu có sức cạnh tranh lớn trên thị trường, có 18 sản phẩm được truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, số lượng HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn ít (32 HTX trồng trọt, 18 HTX chăn nuôi, 02 HTX thủy sản, 01 HTX lâm nghiệp). Số HTX, THT hoạt động có hiệu quả còn ít. Cơ cấu tổ chức của các THT, HTX còn lỏng lẻo. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún; hoạt động liên doanh, liên kết và thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn hạn chế. Chế biến và bảo quản nông sản vẫn là khâu yếu nhất. Liên kết chuỗi giá trị trong cung ứng giống, vật tư, thiết bị, phân bón; tổ chức sản xuất, chế biến; quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; chưa tạo được những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu lớn, giá trị gia tăng